

Số: 236/UBND

Tùng Châu, ngày 02 tháng 7 năm 2024

Kính gửi : - Thành viên Ban chỉ đạo CĐRD xã Tùng Châu  
- Tổ chuyên đổi 7 đơn vị thôn xóm và toàn thể nhân dân.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của của Cấp ủy, chính quyền, phối hợp tuyên truyền, vận động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ xã đến thôn xóm và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp Nhân Dân để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/2023 của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Tùng châu về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi tích tụ ruộng đất, giai đoạn 2023-2025. Đề án số 2828/ĐA- UBND ngày 11/10/2023 của UBND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất giai đoạn 2023 - 2025. Hiện nay một số đơn vị đã và đang tiến hành đào mương tiêu úng, chỉnh trang quy hoạch đường giao thông nội đồng tạo điều kiện thuận tiện nhất cho Nhân dân sản xuất sau khi tích tụ, chuyển đổi ruộng đất. Tiêu biểu như đơn vị Văn Khang, đơn vị Diên Phúc, đơn vị Thịnh Kim.

Riêng đơn vị thôn Văn Khang hiện nay hệ thống mương tiêu úng cơ bản đã hoàn thành. Theo kế hoạch vào sáng ngày mùng 03 tháng 07 năm 2024(tức sáng ngày mai) tổ chức giao ruộng đợt 1 cho nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi tích tụ ruộng đất trong thời gian tới. UBND xã, Ban chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất xã Tùng châu đề nghị thành viên ban chỉ đạo, tổ chuyên đổi các thôn, thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tập trung, tích tụ ruộng đất cho Nhân dân để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai thực hiện. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, gắn tuyên truyền với tổ chức học hỏi kinh nghiệm ở Văn Khang làm cơ sở để người dân thấy được lợi ích của tích tụ ruộng đất.

- Đề nghị thành viên các tổ chuyên đổi trực tiếp xuống từng thôn, xóm, bám sát các đơn vị thôn xóm để tiếp tục chỉ đạo, cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện.

- Đề nghị MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, các đoàn viên, hội viên kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Chuyển đổi ruộng đất năm 2024, đề nghị đồng chí, các đơn vị triển khai nghiêm túc thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP-NNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

**Đậu Thanh Tịnh**

